



พื้นที่ปลูกข้าว



ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่



สมชาย ชาญณรงค์กุล

สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 55 พรรษา



ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ



พรรณไม้หายาก...เฉียงพำเนาเอ



สัตว์สวยงามปางาม



บ่อน้ำภายในศูนย์การเรียนรู้

นรมว.วิชาการเกษตรจัดสร้าง สวนพรรณไม้หายากและศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 55 พรรษาในปี 2553 ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานชื่อว่า "สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 55 พรรษา" โดยมีพื้นที่ 17 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วน คือ

1. ศูนย์รวมพรรณไม้หายาก กรมวิชาการเกษตรได้จัดสร้างแปลงอนุรักษ์พรรณไม้หายากขึ้น บนเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่เพื่อเก็บรวบรวมพันธุ์กรรมพืชนำมาปลูกรักษาไว้ในสภาพธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์พืชหายากหรือใกล้จะสูญพันธุ์เพื่อให้ผู้สนใจทั้งนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากการ

ศึกษาเรียนรู้พรรณไม้ที่ปลูกรวบรวมพันธุ์ไว้กว่า 600 ชนิด ขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพฯ และยังช่วยปกป้องการจลนย้ายการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชของไทยโดยชาวต่างชาติ ภายใต้สัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพด้วย

แปลงอนุรักษ์พรรณไม้หายากถูกตกแต่งในรูปแบบสวนสวยงาม แยกพันธุ์ไม้ออกเป็นหมวดหมู่ ประกอบด้วย กลุ่มผักพื้นบ้าน กลุ่มไม้หอม กลุ่มปาล์มไทย กลุ่มไม้พุ่มเมือง กลุ่มไม้เศรษฐกิจ กลุ่มพืชสมุนไพร และกลุ่มไผ่ ซึ่งมีพันธุ์ไม้ทั่วไป 563 ชนิด และพันธุ์ไม้หายาก 55 ชนิด

...บางชนิดเป็นพันธุ์พืชหายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์ หากไม่อนุรักษ์พันธุ์เอาไว้ อนาคตอาจสูญหายไปจากประเทศไทยได้

สำหรับพันธุ์ไม้หายากในกลุ่มผักพื้นบ้าน 4 ชนิด ได้แก่ ดีปลากั้ง ผักเห็ด มะแขว่น สะแล กลุ่มไม้หอมหายาก 7 ชนิด ได้แก่ ข้าวหลาม จันอิน จำปูน มณฑาดอย มะปวน โมกหลวง อรพิม พืชตระกูลปาล์มหายาก 10 ชนิด ได้แก่ กะพ้อ ค้อ ปาล์มเจ้าเมืองถลาง ปาล์มเจ้าเมืองตรัง ปาล์มนเรศวร ปาล์มบังสุริย มะพร้าวซอ ลาน ศรีสยาม หมากเด็ย พืชพื้นเมืองหายาก 26 ชนิด ได้แก่ กล้ายน้อย (นมแมว) กล้วยลิง กลิ้งกล่อม กันภัยมหิดล กาญจนิกา ขมิ้นเครือลำอกหลวง จำปีสิรินธร ช้าง

น้ำว ดาวดาหมัด
ทองกวาวเหลือง
นมช้าง นิ้วมือ
พระนารายณ์
เบญ (ตะขบป่า)
ประก่ำไก่ พระ
เจ้าห้าพระองค์

พิจั่น มะก่าเต้ มะคาด แฝบ มะยางต้น มะ
เลื่อม มะสัง ยางเครือ (ลุย) ยางบง พืช
เศรษฐกิจ 2 ชนิด ได้แก่ เทพธำโร ขยายสืบ
หลาน และพืชสมุนไพร 6 ชนิด ได้แก่
การบูร เปล้าน้อย พลับเลือดม้า มะหลอด สี
พินคนทา อบเชย เป็นต้น

สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการ
ศึกษาที่สนใจนำนักเรียน นักศึกษาเข้าเยี่ยม
ชมแปลงอนุรักษ์พรรณไม้หายาก สามารถ
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.0-2579-0583
หรือ 0-2940-5484

2. ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนว
พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้
มีพื้นที่ 10 ไร่ จัดทำขึ้น โดยน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราช
ดำริทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่
ดินและน้ำ ร่วมกับผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยี

การผลิตพืชทั้งระบบของกรมวิชาการเกษตร
เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม ง่ายต่อความเข้าใจ
ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างศูนย์เรียน
รู้นี้ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 55 พรรษา

แห่งนี้เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้เข้ามา
ศึกษาเรียนรู้ได้อย่างสะดวกไม่ต้องเดินทางไป
ยังต่างจังหวัดไกล ๆ ศูนย์เรียนรู้ฯ นี้จะเปิด
รับให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ศึกษาได้ ไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานราชการ เอกชน นักเรียน นัก
ศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะมีนัก
วิชาการของกรมวิชาการเกษตรคอยให้ความรู้
ทางวิชาการที่ผู้สนใจสามารถจะนำไปปรับใช้
ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระ
ราชดำริทฤษฎีใหม่” ของกรมวิชาการเกษตร
มีอยู่ 17 แห่งทั่วประเทศซึ่งนายสมชาย ชาญ
ณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า
ทุก ๆ ศูนย์เรียนรู้ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ
เป็นของประชาชนสามารถเข้าไปศึกษาถึง
กระบวนการเพื่อเสริมสร้างความรู้และเพื่อ
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพด้านการ
เกษตร ซึ่งถือว่างานด้านการเกษตรเป็นพื้น
ฐานของประเทศไทย นอกจากนั้นจะสามารถ
ทำให้การเกษตรอยู่คู่กับประเทศไทยได้อย่าง
มั่นคงยั่งยืนตลอดไป

กรมวิชาการเกษตรจะเริ่มเปิดสวน
ให้ผู้สนใจเข้าชมแปลงอนุรักษ์พรรณไม้หา
ยาก และศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนว
พระราชดำริทฤษฎีใหม่ได้ ภายหลังพิธีเปิด
สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 55 พรรษา ซึ่ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดใน
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 น.